

ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๒๖๒๖



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๓๐๔๐
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำจังหวัด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์แบบป้ายกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) โดย พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ฯ และพลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีประเด็นหลักจำนวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ป้ายกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ๒. กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ๓. กิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะ ๔. กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับตำบล ๕. กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองส่วยจังหวัดนนทบุรี และ ๖. นิทรรศการโครงการจิตอาสาฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๓๖

(นายธีระ อนันตเสวีวิทยา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

(กลุ่มงานปกครอง)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เลขที่ 15045
 วันที่ 08 มิ.ย. 2561
 15-1026

กระทรวงมหาดไทย
 ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

ที่...การปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กลุ่มงานป...
 กลุ่มงานก...
 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 กลุ่มงานอ...
 หมายเลข ๐๒๑๑๙/ว ๓๐๕๐
 นาย...
 น...
 11/6/61

ด่วนที่สุด

มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เลขที่รับ 2941
 วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
 เรียบ/ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๒๗๓๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปแนวทางการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
 ป้ายกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 ประจำจังหวัด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์แบบป้ายกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้น

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)
 โดยพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ฯ และพลเอก ศิวะ ภาระมรทัต ผู้บัญชาการ
 ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
 จิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว
 ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีประเด็นหลักจำนวน ๖ ประเด็น
 ประกอบด้วย ๑. ป้ายกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ๒. กิจกรรมจิตอาสา รมรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง
 ๓. กิจกรรมจิตอาสา ประกวัดจัดสวนสาธารณะ ๔. กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับตำบล ๕. กิจกรรมจิตอาสา
 ขุดลอกคลองสาย จังหวัดนนทบุรี และ ๖. นิทรรศการโครงการจิตอาสาฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
 ด้านอื่นๆ

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงให้จังหวัด
 นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
 สำนักนโยบายและแผน
 กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ
 โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๒๙

สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ประเด็น	ข้อชี้แจง/ข้อสั่งการ
<p>๑) ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>ส่งเรื่อง (ภาค) ให้หน่วยงานราชการ/ใหญ่ ไปส่งมอบจิตอาสาฯ พระราชทานตามแนวพระราชดำริ</p>	
๑) ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	ป้ายกิจกรรมจิตอาสาฯ แบบใหม่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมา จังหวัดสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งป้ายกิจกรรมจิตอาสาฯ แบบใหม่นี้ได้มีการปรับรูปแบบ เนื้อหา และองค์ประกอบซึ่งแตกต่างจากเดิมบางส่วน ในการนำไปใช้ จังหวัดสามารถพิมพ์ชื่อโครงการ จังหวัด อำเภอ ลงบนป้ายกิจกรรมตามไฟล์ที่ได้แจกให้
๒) กิจกรรมจิตอาสา ธรรมชาติ ปลูก - ขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง	ให้จังหวัดธรรมชาติ ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งบางจังหวัดได้เริ่มมีการปลูกแล้วบริเวณถนนสายหลัก หรือบริเวณศาลากลางจังหวัด โดยหากจังหวัดมีพื้นที่โตพอที่จะสามารถให้ดอกได้ทันในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้จะเป็นการดี รวมทั้งให้จังหวัดเตรียมการเพาะ/ขยายพันธุ์เอาไว้สำหรับในปีต่อไปด้วย
๓) กิจกรรมจิตอาสา ประกวด จัดสวนสาธารณะ	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมจัดสวนสาธารณะของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชนให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยอาจพิจารณาให้มีการประกวดแข่งขันให้รางวัลขึ้น ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการประกวดแล้วแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบด้วย
๔) กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับ ตำบล	กรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น ให้จังหวัดนำประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของจิตอาสาเป็นสำคัญ ถ้ากรณีใดเป็นงานที่เกินความสามารถของประชาชนจิตอาสา ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินงานหลัก โดยให้ประชาชนจิตอาสาเป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่งกายชุดจิตอาสาในการทำงานร่วมกันด้วย

ประเด็น	ข้อชี้แจง/ข้อสั่งการ
<p>๕) กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองสวย จังหวัดนนทบุรีกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองสวย จังหวัดนนทบุรี</p>	<p>ขอให้จังหวัดนนทบุรีช่วยสนับสนุนการดำเนินการ เนื่องจากคลองสวยเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางฝั่งทิศตะวันตกของคลองประปา ส่วนฝั่งทิศตะวันออกจะเป็นคลองเปรมประชากร ขณะนี้ ศอญ. ได้ดำเนินการขุดลอกเพื่อให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำได้โดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำฝน รวมไปถึงการดำเนินการในคลองบางตลาดและอีกหลายๆ คลองที่อยู่ทางด้านซ้าย ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสายหลักจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีต้องการใช้จิตอาสา ในการลอกคลอง ศอญ. จะนำกำลังพลลงไปช่วยปฏิบัติงาน</p>
<p>๖) การจัดนิทรรศการจิตอาสา</p>	<p>ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีนิทรรศการส่วนหนึ่งเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา จึงให้ทุกจังหวัดคัดเลือกภาพถ่ายการปฏิบัติงานของจิตอาสาที่เหมาะสมใน ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดละ ๑๕ ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพ แล้วส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ ศอญ. คัดเลือกไปจัดนิทรรศการต่อไป</p>
<p>๗) กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองสวย จังหวัดนนทบุรี</p>	
<p>ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา</p>	<p>๑. ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้งบประมาณของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ โดยมีประชาชนจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที่</p> <p>๒. กิจกรรมจิตอาสา ในแต่ละเขต/อำเภออาจจะร่วมกันทำกิจกรรมเดือนละครั้ง เช่น การทำความสะอาด ตัดหญ้า ลอกคลอง เป็นต้น ในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติงานตามธรรมชาติและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยหากนายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจ อำเภอ หรือทหารในพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการสร้างความร่วมมือ ก็จะทำให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ในปัจจุบัน ศอญ. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ส่วนคลองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ขอให้ผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตเข้าไปดูแล ส่วนจังหวัดอาจไปพิจารณาว่ามีพื้นที่ใดที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปดูแลได้ด้วยตนเองได้แล้วสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง</p>

ประเด็น	ข้อชี้แจง/ข้อสั่งการ
	<p>๔. เมื่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาฯ แล้ว สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อจากนี้ได้ โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพลเรือน โดยในเขตหรืออำเภอซึ่งมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพลเรือนที่สมัครเป็นจิตอาสาฯ แล้ว ขอให้มีการนัดหมายร่วมกันล่วงหน้าว่า หากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยแต่งกายชุดจิตอาสาฯ ไปร่วมปฏิบัติงานกับผู้ที่แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการปกติอย่างพร้อมเพรียงกัน</p> <p>๕. การทำงานของจิตอาสาฯ ขอให้มุ่งเน้นการเริ่มพัฒนาจากบ้านของตนเองเป็นลำดับแรก หากเป็นงานของจังหวัดหรืองานสำคัญอื่นใดก็จะเป็นงานเฉพาะกิจหรือเป็นครั้งคราวในแต่ละโอกาสไป โดยต้องระมัดระวังมิให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง</p>



กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
 สำนักนโยบายและแผน สป.
 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คำแนะนำจิตอาสา เรียบเรียงโดย กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชโองบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสาสมัครร่วมการปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยราชการทหาร และหน่วยราชการต่าง ๆ การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการดำเนินการกิจกรรมให้ ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็นสามประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้

1. **จิตอาสาพัฒนา** ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ

2. **จิตอาสาภัยพิบัติ** ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

3. **จิตอาสาเฉพาะกิจ** ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ การรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการรักษาลักษณ์จิตอาสาสมัครปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และ การฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ นั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

* ข้อพึงปฏิบัติของกำลังพลจิตอาสา *

1. **กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน** เป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ และอาจจะมีข้อครหาได้ เช่น การเรียกรับเงินโดยอ้างกิจกรรมจิตอาสา การเรียกร้องและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลบางกลุ่ม ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

2. **เครื่องแบบของกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน** ประกอบด้วยหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสา ซึ่งควรนำติดตัวมาด้วยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรม

3. **ไม่ควรนำกำลังพลจิตอาสา** ไปปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากประเภทของกิจกรรมจิตอาสาตามประเภทข้างต้น

4. **สมาชิกกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน** ต้องช่วยกันตรวจสอบแนะนำ และตั้งเตือนการปฏิบัติของเพื่อนสมาชิก กำลังพลจิตอาสาตามข้อพึงปฏิบัติที่ได้กล่าวไปแล้ว หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามไปที่ หน่วยราชการที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด หรือติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานโดยตรง (โทร.02 283 2745 - 6)